

Số: /BC-BCĐ138

Tỉnh Châu, ngày tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Sơ kết công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Thực hiện Công văn số 1703/BCĐ138, ngày 06/6/2024 của Ban Chỉ đạo 138 thành phố Quảng Ngãi về việc đề nghị báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm và dự kiến nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Ban Chỉ đạo 138 xã Tịnh Châu báo cáo kết quả như sau:

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN MA TÚY

1. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng cả về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; đặc biệt là trong độ tuổi thanh, thiếu niên đang có chiều hướng gia tăng vì ở độ tuổi này nhận thức về pháp luật còn hạn chế, có tính háo thắng nên một số đối tượng lợi dụng thanh, thiếu niên để mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện nay, các loại ma túy phổ biến trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi nói chung, xã Tịnh Châu nói riêng chủ yếu là Ketamine (thường gọi là “khay”), MDMA (thường gọi là “kẹo”, “con”), Methamphetamine (thường gọi là “đá”) và Heroine.

Ngoài ra các đối tượng thường xuyên mua bán, tàng trữ, sử dụng các chất gây nghiện loại thảo mộc nhập ngoại (chưa quy định trong danh mục chất ma túy) dưới các hình thức và thủ đoạn tinh vi, gây khó khăn cho quá trình điều tra, xử lý của lực lượng chức năng.

2. Tình trạng người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy

Hiện nay, trên địa bàn xã có 02 đối tượng nghiện ma túy¹; 01 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy², số đối tượng này đã được lập danh sách và có thông

¹ Phan Thế Hội (SN: 08/02/1991; Nơi cư trú: đội 2, thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi) là đối tượng nghiện ma túy đã có Quyết định số 02/QĐ-TA ngày 23/4/2024 của TAND TP Quảng Ngãi áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Nhưng chưa thực hiện áp dụng, lý do Trung tâm công tác xã hội tỉnh chưa nhận; Đặng Thành Thi (SN: 28/7/1994; Nơi cư trú: đội 5, thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi) là đối tượng nghiện ma túy, hiện đang vắng mặt tại địa phương.

² Nguyễn Sinh (SN: 10/01/1995; Nơi cư trú: đội 6, thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi) hiện đang áp dụng biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 31/01/2024 của Chủ tịch UBND xã Tịnh Châu.

báo về địa phương nơi cư trú để thuận tiện trong công tác quản lý, giáo dục theo Nghị định 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ.

3. Tình hình xã, phường, thị trấn có/không có tệ nạn ma túy

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Dự án của Bộ Công an về “Nâng cao hiệu quả phòng, chống tệ nạn ma túy tại xã, phường, thị trấn”. Đẩy mạnh và phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 138 xã, phường; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, hội, đoàn thể, vận động quần chúng nhân dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn toàn xã. Hiện nay, xã Tịnh Châu có 03 thôn không có tệ nạn ma túy.

Thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình, thực hiện hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; ra quân thực hiện các đợt cao điểm tấn công, triệt xóa các điểm, tụ điểm mua bán ma túy nhỏ lẻ ở địa bàn xã.

Đổi mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trong các tầng lớp Nhân dân đối với công tác phòng, chống ma túy tại địa bàn xã.

4. Tình hình trồng, tái trồng cây có chất ma túy

Chưa phát hiện trường hợp trồng cây có chất ma túy trên địa bàn xã.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo

Tham mưu Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (*Chỉ thị số 36*); Kế hoạch số 227-KH/TU ngày 29/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị; Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 07/5/2024 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn thành phố.

Thường xuyên nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 xã; đồng thời, thực hiện tốt chức năng thống kê nhà nước về phòng, chống ma túy trên địa bàn xã.

Công an xã đã chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn xã; Kế hoạch tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6), “Ngày Quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma túy” (26/6) năm 2024; Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn xã; Kế hoạch về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã giai đoạn 2024 - 2030.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy

Tổ chức xác minh các nhóm đối tượng nghi vấn thực hiện các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy tại các thôn, xóm trên địa bàn toàn xã.

Trong thời gian qua, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy đối với các tầng lớp nhân dân được thông qua hệ thống truyền thanh xã và các xe tuyên truyền lưu động, nhờ đó đã kịp thời thông tin đến đông đảo quần chúng Nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, trong đó, nhấn mạnh tác hại của việc sử dụng các loại chất ma túy như thuốc lắc, cần sa, “cỏ Mỹ” để người dân biết, phòng tránh. Qua đó đã nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy.

Tăng cường công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy. Đã có nhiều mô hình được xây dựng và duy trì, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy và tội phạm vi phạm như: “mô hình camera giám sát ANTT”, “hộ an toàn thôn bình yên xã đạt tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới”, “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy, không bạo lực học đường và cổng trường an toàn giao thông”...

3. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy

Phát hiện, điều tra làm rõ 01 vụ việc, 05 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy³. Trưởng Công an xã Tịnh Châu xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 1.500.000 đồng/đối tượng.

Không phát hiện vụ việc, vụ án liên quan tội mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy⁴.

Đã tiến hành gọi hỏi, răn đe giáo dục 05 đối tượng⁵ sử dụng trái phép chất ma túy tại địa bàn các thôn trên địa bàn xã.

Hiện nay trên địa bàn xã không có điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy hoạt động trên địa bàn xã.

4. Công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

Công tác quản lý kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, thuốc hướng thần, thuốc gây nghiện, tiền chất được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; các đơn vị kinh doanh và sử dụng tiền chất công nghiệp trên địa bàn xã đã chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật có liên quan.

³ So với cùng kỳ năm 2023: không tăng số vụ; tăng 03 đối tượng.

⁴ So với cùng kỳ năm 2023: giảm 01 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy.

⁵ Phan Thế Hội; Đặng Thành Thi; Nguyễn Sinh; Bùi Thế Đông; Nguyễn Hữu Tín. Trong đó: Đông và Tín đã kết thúc quản lý trong đợt.

5. Công tác phòng, chống trồng cây có chất ma túy

Thường xuyên đổi mới, đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục Nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy; kiểm tra, áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc đưa cây cooca, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy vào trồng và khai thác trên địa bàn. Theo đó, chưa phát hiện các điểm trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn xã.

6. Công tác rà soát, thống kê, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy; công tác cai nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

- Làm tốt công tác rà soát, thống kê, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy được thực hiện thường xuyên theo từng tháng, từng quý. Qua đó đã phân loại, quản lý, giám sát số đối tượng này không để họ phạm tội hoặc vi phạm pháp luật, cụ thể:

- + Số đối tượng nghiện ma túy đang quản lý là 02 đối tượng⁶;
- + Số đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy đang quản lý là 01 đối tượng⁷;
- + 02 đối tượng đã được cơ quan y tế xác định tình trạng nghiện, kết quả: nghiện chất ma túy.

- Lập 02 hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ đối với đối tượng Phan Thế Hội, Đặng Thành Thi⁸.

- Lập 01 hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Phan Thế Hội theo Quyết định số 02/QĐ-TA ngày 23/4/2024 của TAND TP Quảng Ngãi. Nhưng chưa thực hiện áp dụng, lý do Trung tâm công tác xã hội tỉnh chưa nhận⁹.

- Công an xã thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, hội, đoàn thể địa phương tuyên truyền, hướng dẫn, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và gia đình người sử dụng trái phép chất ma túy tích cực thực hiện các biện pháp quản lý, tuyên truyền về tác hại của chất ma túy; lập danh sách người sử dụng trái phép chất ma túy có dấu hiệu rối loạn tâm thần, “ngáo đá”... chủ động đề ra các biện pháp quản lý chặt chẽ, phòng ngừa, ngăn chặn không để các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

- Công tác cai nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy: Hiện trên địa bàn không có người cai nghiện tự nguyện và đối tượng cai nghiện ma túy trở về nên chủ yếu Công an xã rà soát, quản lý, giáo dục, răn đe số đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện.

⁶ So với cùng kỳ năm 2023: tăng 02 đối tượng (Phan Thế Hội; Đặng Thành Thi).

⁷ So với cùng kỳ năm 2023: giảm 01 đối tượng (đang quản lý 01 đối tượng Nguyễn Sinh)

⁸ So với cùng kỳ năm 2023: tăng 01 hồ sơ, 01 đối tượng.

⁹ So với cùng kỳ năm 2023: tăng 01 hồ sơ, 01 đối tượng.

7. Công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy

Thực hiện có hiệu quả Công ước quốc tế về kiểm soát ma túy, các Hiệp định và thỏa thuận song phương, đa phương về hợp tác phòng, chống ma túy mà Việt Nam đã ký kết.

Xác định trách nhiệm người đứng đầu chính quyền và Công an trong công tác phòng, chống ma túy và đề xảy ra tình hình tội phạm ma túy xuyên quốc gia diễn biến phức tạp trên địa bàn. Xác định công tác hợp tác quốc tế là một trong các biện pháp công tác quan trọng của các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy.

Bồi dưỡng nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy tại địa bàn; lồng ghép nội dung hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

8. Việc bố trí nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống ma túy

Ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy đúng và sát với tình hình thực tế địa phương để thực hiện đạt kết quả cao; quan tâm bố trí nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống ma túy.

Cần huy động thêm nguồn lực từ các tổ chức, cộng đồng và người dân tham gia vào công tác phòng, chống ma túy.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm:

Trong thời gian qua, công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị; Luật phòng chống ma túy năm 2021; Chương trình phòng chống ma túy giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 07/5/2024 của UBND thành phố và công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trên địa xã đã được Đảng ủy, UBND xã quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó nổi bật là công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về nguy cơ, tác hại của tệ nạn ma túy đối với cá nhân, gia đình, xã hội và trong lứa tuổi học sinh trên địa bàn, tạo được phong trào phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy trong từng cơ quan, đơn vị, từng địa bàn thôn; phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống ma túy nên đã không để tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, góp phần hạn chế tác hại cho xã hội và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Lực lượng Công an xã đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, tổ chức đấu tranh, triệt xóa nhiều vụ, việc với nhiều đối tượng tham gia.

Có sự phối hợp cùng Ban chỉ đạo 138 xã trong công tác gọi hỏi, răn đe, giáo dục số đối tượng ma túy hiện có trên địa bàn. Góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Những kết quả trên đã góp phần kiềm chế sự gia tăng của tệ nạn ma túy, góp phần bảo đảm ANTT, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Tồn tại: Số người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma túy ngoài xã hội còn nhiều, hiện chưa áp dụng được biện pháp quản lý và cai nghiện. Do đó, số đối tượng ma túy này rất dễ gây phức tạp tình hình ANTT trên địa bàn.

Hạn chế: Việc triển khai công tác phòng chống tệ nạn ma túy tuy có sự phối hợp thực hiện nhưng chưa thật sự chặt chẽ. Trình độ dân trí trên địa bàn xã không đồng đều, sự hiểu biết về pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế nhất định dễ phát sinh vi phạm.

Nguyên nhân: Đa số người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và thân nhân của người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện tìm mọi cách để che dấu tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy, tình trạng nghiện của của đối tượng nên khó cho việc quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và công tác cai nghiện

3. Khó khăn, vướng mắc:

Hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn cụ thể còn mới nên phần lớn chưa được triển khai toàn diện đến đại bộ phận công chức, viên chức và người dân.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Các cơ quan, ban ngành, hội, đoàn thể cần có sự phối hợp nhịp nhàng, thống nhất và hiệu quả hơn trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng, chống, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Chủ động trong công tác nắm tình hình có liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp để kịp thời chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành về phương thức, biện pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Cần tăng cường đầu tư thêm trang thiết bị nghiệp vụ, phương tiện, công cụ hỗ trợ hiện đại để phục vụ kịp thời công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm ma túy.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2024

1. Dự báo tình hình

Trong thời gian đến, cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn thành phố nói chung, xã

Tình Châu nói riêng sẽ diễn biến ngày càng phức tạp theo hướng ngày càng tinh vi, mạnh động, nguy hiểm hơn.

2. Phương hướng công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Để thực hiện hiệu quả và khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

2.1 Công tác tham mưu, chỉ đạo

Tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo 138 thành phố, Thành ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kế hoạch số 227-KH/TU ngày 29/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị; Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 07/5/2024 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn thành phố; các đề án của Chương trình, mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy qua đó huy động sức mạnh của toàn xã hội vào công tác phòng, chống ma túy. Phát động toàn dân phát hiện và tố giác tội phạm, giáo dục, cải tạo người phạm tội liên quan đến ma túy tại cộng đồng dân cư. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào phòng, chống ma túy.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong phòng, chống ma túy; phối hợp quản lý chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, không để tội phạm lợi dụng các hoạt động kinh doanh, sản xuất để phạm tội.

Tăng cường nắm tình hình, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý việc trồng cây có chứa chất ma túy.

2.2 Công tác tuyên truyền, giáo dục, tập huấn về phòng, chống ma túy

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền trực tiếp, thiết thực, hiệu quả nhất là tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức với các nội dung phù hợp đến các đối tượng cần tuyên truyền; duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình, tổ tự quản, câu lạc bộ phòng, chống ma túy tại cơ sở.

Vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy và phát hiện, tố giác tội phạm và có biện pháp bảo vệ bí mật cho người cung cấp tin nhằm kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma túy, người nghiện ma túy trên địa bàn xã.

2.3 Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy

Thành viên Ban Chỉ đạo 138 xã, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy; nâng cao năng lực phát hiện, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm ma túy.

2.4 Công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn xã. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực y, dược.

Tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần dùng trong các cơ sở y tế, các hoạt động nghiên cứu khoa học, không để các đối tượng lợi dụng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn xã. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn xã.

2.5. Công tác phòng, chống trồng cây có chất ma túy

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo liên quan đến rà soát và triệt xóa các điểm trồng cây thuốc phiện, cây cần sa; các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn xã.

2.6 Công tác rà soát, thống kê, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy; công tác cai nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện trên địa bàn xã. Thường xuyên triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và cử cán bộ tham gia tập huấn và các đội Công tác xã hội tình nguyện.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy. Tổ chức rà soát, nhân rộng các mô hình cai nghiện có hiệu quả; trên cơ sở đó kiên quyết kết thúc các mô hình hoạt động không hiệu quả. Thường xuyên quan tâm, nâng cao năng lực, kỹ năng tư vấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy.

2.7 Công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Công ước quốc tế về kiểm soát ma túy, các Hiệp định và thỏa thuận song phương, đa phương về hợp tác phòng, chống ma túy mà Việt Nam đã ký kết.

Trên đây là báo cáo sơ kết công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Chỉ đạo 138 xã. Kính báo cáo Ban Chỉ đạo 138 thành phố theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- BCĐ 138 thành phố;
- TT Đảng ủy; HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Thành viên BCĐ 138 xã;
- Lưu: VT, BCĐ, CAX.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH UBND XÃ
Trần Ngọc Lâm**